

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 28 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 22

ฉบับที่: 5526

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 43.04

Ad Value: 36,584

PRValue (x3): 109,752

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

สังคมข่าวหุ้น

•นิเวศ

... ❖ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ กระบอบกลเสียงอิสระแห่งตลาดหุ้น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2559 ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,515.08 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 10.27 จุด พ่วงด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท... ❖... ขาเข้าซื้อสุทธิมีเพียงเจ้าเดียว คือ ต่างชาติ โดยลุยเข้าเก็บสุทธิไปทั้งสิ้น 3,191 ล้านบาท แต่ฝั่งเทขายสุทธิเจอไปสามประสาน เริ่มจากรายย่อยสวทบพโตสดกระจาย 2,625 ล้านบาท ตามด้วยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 412 ล้านบาท และสถาบัน 153 ล้านบาท... ❖... ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานกลับมาปิดบวกได้ที่ระดับ 1,515 จุดบวกตรงๆ ช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะเดาอารมณ์ของพี่ SET ยากเสียเหลือเกิน... ❖... ดังนั้น หุ้นไหนมีกำไรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถือเป็นจังหวะทยอยขายทำกำไรกันออกมาบ้าง... ❖... เช่นเดียวกับหุ้นไหนที่ขาดทุนหรือขนาดตลาดบวกแรงแล้ว แต่หุ้นแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะตัดสินใจขายเพื่อปรับพอร์ตเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวอื่นแทนดีกว่า ไม่งั้นเสียขายโอกาสไปเปล่าๆ... ❖... เอละเริ่มกันด้วยหุ้นแรกขอจิ้มเลือกไปที่ GPSC เมื่อวานมีข่าวดีทาง RATCH-NNCL-GPSC ร่วมกันเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดร้อยล้านเป็นทางการ... ❖... แนนนอนถือเป็นปัจจัยบวกต่อทั้ง 3 บริษัท แต่ที่เลือก GPSC เพราะราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองข่าวดีนี้พอควร... ❖... จึงสวนทางกับฝั่งของ NNCL ที่รอบ 3 วันทำการล่าสุดชดเชยไปแล้วถึง 19% นั่นเอง จึงสรุปให้ “ขายทำกำไร” NNCL และเข้าเก็บกำไร GPSC ตามกระแสแทนดีกว่า... ❖... ต่อกันด้วยหุ้นบลูชิฟไซส์ใหญ่ SCC ที่ประกาศงบไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิ 16,000 ล้านบาท... ❖... เท่ากับหนุนให้งวดครึ่งปีแรกพาดกำไรอิมเมไป 29,500 ล้านบาท เรียกได้ว่าเป็นการเติบโตดีกว่าที่โบรกฯ คาดกันไว้

พอควร... ❖... ที่สำคัญยังคงจ่ายปันผลสูงกว่าคาดไว้อีกที่ระดับ 8.50 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 ส.ค.นี้... ❖... จึงน่าสนใจเหมือนกันนะ เพราะดูท่าทางโบรกฯ

น่าจะมึมมมองเชิงบวกอาจจะได้เห็นการปรับประมาณการหรือราคาเป้าหมายเพิ่มก็เป็นได้เช่นกัน งานนี้ต้องติดตามดูกันต่อไป... ❖... หุ้น BEM ร้อนแรงสุดแล้วในช่วงนี้ นอกจากวิ่งรับข่าวดีที่โบรกฯ สั่งเคาะราคาเป้าหมายใหม่ 9 บาทไปแล้ว... ❖... แต่ยังมีข่าวดีหุ้นอื่นกระลอกจากกรณี รพม.จ่อชง ครม.ขอเซ็น MOU กับ BEM เข้าไปอีก (รายละเอียดอ่านในเล่มได้เลย)... ❖... แหม... ข่าวดีท่วมหัวเต็มมือขนาดนี้ ถึงว่าทั้งต่างชาติ กลุ่มสถาบัน ไปจนถึงขาใหญ่วงการตลาดหุ้น ได้กอดถือหุ้น BEM กันไว้สูงเต็มมือเลยทีเดียว... ❖... หุ้น EKH พอร์มสวยงามกับการเข้าเทรดวันแรก ชดเชยบวก 6.60 บาท ปรับเพิ่มขึ้นไปกว่า 100% จากราคาโอพีโอ 3.05 บาท... ❖... สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งจนมีคนกรูมล้อมไล่ซื้อหุ้นกันแบบหนาแน่น... ❖... ฟากแวดวงการเงินเขายังคาดกันแล้วว่างวดปี 59 กำไรจะโตทะลุ 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าระดับ 30%... ❖... หุ้น RS เกมพลิกกันไป หลังจากงวดไตรมาสแรกประเดิมฟอร์มสดพาดกำไรไปร่วม 100 ล้านบาท... ❖... แต่งวดไตรมาส 2 จากที่โบรกฯ ประเมินอาจจะพลิกขาดทุนร่วม 60 ล้านบาท... ❖... สาเหตุหลักมาจากการแบกต้นทุน-ค่าใช้จ่ายรุกขยายสินค้าสุขภาพและความงามที่บริษัทเริ่มต้นดำเนินการ... ❖... เมื่อกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่เบา ช่วงระยะสั้นแรงขายลดความเสี่ยงกรณีงบ Q2 ออกมาจะกดดันหุ้นพอควร... ❖... ถ้าสนใจจริงขอให้รอประกาศงบกันอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่า เมื่อราคาสะเด็ดน้ำแล้วเข้าเก็บกันใหม่ก็ไม่สายไปหรอก... ❖... ปิดท้ายด้วยหุ้นน้องใหม่รายล่าสุด BIZ หรือ บิสซิเนสอะไลแมนท์ ที่จะเข้าเทรดเป็นครั้งแรกในวันนี้... ❖... มีเสียงคาดกันมาว่า เทียบจากพื้นฐานแล้วน่าจะทำราคาหุ้นไปได้ถึงระดับ 4 บาทเลยแหละ สูงกว่าราคาขายโอพีโอ 2.90 บาท... ❖... แม้บไตรมาสแรกอาจยังไม่สวยแต่ขอให้จับตาตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไปยาวจนถึงสิ้นปี โดดเด่นไม่มีผิดหวังแน่... ❖...

สาเหตุมาจากแบกถือที่ตุนไว้ท่วมกว่า 600 ล้านบาท จะเริ่มทยอยบันทึกรายได้เข้ามาตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนผลักดันให้กำไรเริ่มพุ่งทะยาน... ❖... ใครพลาดโอกาสช่วงงอแงไอพีโอวันนี้ก็สามารถเข้าเก็บกันได้แล้ว หรือถ้าเป็นคนที่ได้หุ้นมาตั้งแต่แรก ก็ขอให้วางแผนกันให้ดี เพราะหากด่วนใจเร็วเกินประวังจะขายหมูเอาได้นะ!!! ■